



ฉบับที่ 27 /2552

## เรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมพัฒนาบริการทางการเงินระดับฐานราก

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการให้บริการทางการเงินระดับฐานราก (Microfinance) ต่อการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้มีบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานที่ครบวงจร มีความเหมาะสมกับลักษณะความต้องการของผู้มีรายได้น้อย มีความโปร่งใสและยุติธรรม

ในส่วนของภายในประเทศ ธปท. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ฉบับที่ 2 ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาของกระทรวงการคลัง สำหรับในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ธปท. ได้ร่วมกับ Alliance for Financial Inclusion (AFI) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างผู้วางนโยบายด้านการเงินของประเทศกำลังพัฒนา ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2551 โดยการสนับสนุนของ German Technical Cooperation (GTZ) และ Bill & Melinda Gates Foundation จัดการประชุมคณะกรรมการ AFI ชุดก่อตั้งในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากธนาคารกลางประเทศเคนยาและฟิลิปปินส์ หน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน และหลักทรัพย์ประเทศเม็กซิโก และผู้บริหารของ AFI เพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมการให้บริการทางการเงินระดับฐานรากในประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งในประเทศไทย และกำหนดแนวทางดำเนินการร่วมกันสำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกกว่า 56 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ที่ประชุมมีความเห็นว่า กรอบการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินควรประกอบด้วยนโยบายหลัก 3 ด้าน ดังนี้ ประการแรก การส่งเสริมให้มีบริการทางการเงินพื้นฐานที่เหมาะสม มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีรายได้น้อย ประการที่สอง การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงินให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดีในการวางแผนทางการเงิน และมีกรออมเพื่อเลี้ยงชีพยามชรา และประการที่สาม การดูแลผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการทางการเงินที่โปร่งใสและเป็นธรรม

ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิกจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากระบวนการให้บริการทางการเงินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยในแต่ละประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

10 กรกฎาคม 2552